

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐ

"พาวเวล" ส่งสัญญาณชะลอขึ้นดอกเบี้ย เดือนถัดขวานยึดเยื่อส่งผลเศรษฐกิจไร้ทิศทาง นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งกรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้ว่า เฟดสามารถยืดหยุ่นและมีความอดทนต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเฟดสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินตามขอบเขตที่สมควร หากเศรษฐกิจมีแนวโน้มย่ำแย่ลง นายพาวเวลยังกล่าวด้วยว่า "เมื่อพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่งอยู่ในระดับต่ำและสามารถควบคุมได้ เฟดก็สามารถอดทน และติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้วยความอดทนและระมัดระวัง" นายพาวเวลยังได้กล่าวถึงกรณีที่กรรมการหลายคนของเฟดได้ออกมาคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี โดยนายพาวเวลกล่าวว่า "เรายังไม่มีความมั่นใจในเรื่องนี้ แต่หากเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้งในปี ก็จะต้องอยู่บนเงื่อนไขที่ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2562 จะต้องแข็งแกร่งมาก และผมเชื่อว่าแนวโน้มดังกล่าวยังคงมีโอกาที่จะเกิดขึ้น" ในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้ นายพาวเวลได้กล่าวถึงกรณีที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐถูกปิดการดำเนินงานชั่วคราวเนื่องจากขาดงบประมาณ หรือชัตดาวน์ ว่า หากสถานการณ์ชัตดาวน์ยืดเยื้อออกไป ผลกระทบก็จะปรากฏให้เห็นอย่างรวดเร็วและชัดเจนผ่านทางข้อมูลเศรษฐกิจ พร้อมระบุว่า ความยืดเยื้อของภาวะชัตดาวน์จะส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจไร้ทิศทาง นอกจากนี้ นายพาวเวลกล่าวว่า เฟดจะยังคงปรับลดงบดุลลงจากระดับปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้เม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่ตลาดมีปริมาณลดลง โดยถ้อยแถลงดังกล่าว นับเป็นการส่งสัญญาณว่า เฟดยังคงมีเป้าหมายที่จะคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไป (อินโฟเควสท์)

"ทรัมป์" ชูจุดประชุม"เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม" หากชัตดาวน์ยังคงยืดเยื้อ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เขาอาจยกเลิกการเดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีของเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (WEF) ที่เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ในเดือนนี้ หากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐยังคงถูกปิดการดำเนินงาน (ชัตดาวน์) ก่อนหน้านี้ นางซาราห์ ฮัคคาบี แชนเดอร์ส โฆษกทำเนียบขาว เปิดเผยว่า ปธน.ทรัมป์จะเดินทางไปยังเมืองดาวอส พร้อมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐนำโดยนายสตีเวน มนูชิน รวม.คลังสหรัฐ ทั้งนี้ การประชุม WEF จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 ม.ค. "ผมตั้งใจที่จะไปและพูดต่อหน้าประชาคมการเงินโลกที่เมืองดาวอส แต่ถ้าหากภาวะชัตดาวน์ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ผมก็จะไม่ไป" ปธน.ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าว ขณะที่เขากำลังเดินทางออกจากทำเนียบขาวไปยังรัฐเท็กซัส ซึ่งมีชายแดนติดกับเม็กซิโก การเดินทางของปธน.ทรัมป์ไปยังชายแดนทางใต้ของสหรัฐที่ติดกับเม็กซิโกมีขึ้นหลังจากที่การประชุมระหว่างปธน.ทรัมป์และแกนนำพรรคเดโมแครต

ในสภาของเกรสได้ล่มลงเมื่อวานนี้ โดยทั้งสองฝ่ายยังคงไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสำหรับสร้างกำแพงกันชายแดนเม็กซิโก (อินโฟเควสท์)

"ทรัมป์" พุดชัด พร้อมประกาศภาวะฉุกเฉิน หวังออกกฎหมายพิเศษอนุมัติงบประมาณสร้างกำแพง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวอย่างชัดเจนในเมื่อวานนี้ว่า เขาพร้อมที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติหากการเจรจากับสภาของเกรสไม่ประสบความสำเร็จในการอนุมัติงบประมาณสำหรับการสร้างกำแพงกันชายแดนสหรัฐ-เม็กซิโก ทั้งนี้ การประกาศภาวะฉุกเฉินดังกล่าว จะทำให้ปธน.ทรัมป์มีอำนาจออกกฎหมายพิเศษโดยไม่ต้องขอการอนุมัติจากสภาของเกรสสำหรับการสร้างกำแพงโดยใช้งบประมาณที่มีการจัดสรรไว้แล้วสำหรับกองทัพ "หากผมไม่สามารถทำข้อตกลงกับสภาของเกรส บางทีผมจะประกาศภาวะฉุกเฉิน ซึ่งผมจะประกาศอย่างแน่นอน" ปธน.ทรัมป์กล่าว ขณะที่เขากำลังเดินทางออกจากทำเนียบขาวไปยังรัฐเท็กซัส ซึ่งมีชายแดนติดกับเม็กซิโก (อินโฟเควสท์)

สหรัฐ-จีนปิดฉากเจรจการค้า ขณะสหรัฐเรียกร้องจีนซื้อสินค้าสหรัฐตามสัญญา สหรัฐและจีนปิดฉากการเจรจการค้าแล้วเมื่อวานนี้ หลังจากที่ได้อธิษฐานติดต่อกันเป็นเวลาถึง 3 วันที่กรุงปักกิ่งของจีน จากเดิมที่มีกำหนดเพียงแค่ 2 วัน โดยสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (USTR) เปิดเผยว่า จีนได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะซื้อสินค้าจำนวนมากจากสหรัฐ ทั้งในด้านการเกษตร พลังงาน รวมทั้งสินค้าในภาคการผลิตและบริการ ซึ่งทาง USTR จะหามาตรการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จีนจะดำเนินการตามที่ให้สัญญาไว้จริง USTR ออกแถลงการณ์ระบุว่า ในการเจรจการค้ากับจีนที่เพิ่งสิ้นสุดลง สหรัฐสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่เป็นธรรม และได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายกับจีน ส่วนในอนาคตอันใกล้ สหรัฐและจีนจะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี โดยนายโรเบิร์ต ไทท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ และนายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ซึ่งเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะเข้าร่วมการประชุม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประกาศกำหนดการเจรจการค้าในรอบต่อไปแต่อย่างใด สำหรับในฝั่งของจีนนั้น กระทรวงพาณิชย์จีนได้ระบุในแถลงการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ในเมื่อวานนี้ว่า สหรัฐและจีนได้ดำเนินการตามฉันทามติที่ผู้นำประเทศทั้งสองฝั่งได้ให้ไว้ในการเจรจาครั้งก่อนหน้า ส่วนในการเจรจาที่เพิ่งสิ้นสุดไปนี้ สหรัฐและจีนได้มีการหารืออย่างเข้มข้นในประเด็นการค้าและโครงสร้าง แลกเปลี่ยนการระบุว่า ความก้าวหน้านี้ได้เข้ามาวางรากฐานสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย โดยสหรัฐและจีนได้ตกลงที่จะติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้ การเจรจาดังกล่าวเป็นการเจรจาแบบหน้าต่อหน้าครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ตกลงที่จะสงบศึกการค้าชั่วคราวเป็นเวลา 90 วันเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

"ทรัมป์" วอร์คเอาท์ออกจากที่ประชุมร่วมแกนนำเดโมแครต
ขณะที่ตลาดร่วงลงเช้าวันที่ 19 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้เดินออกจากการประชุมร่วมกับแกนนำพรรคเดโมแครตในสภาของเกรสเมื่อวานนี้ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสร้างกำแพงกันชายแดนเม็กซิโก ขณะที่หน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลกลางสหรัฐได้ปิดการดำเนินงานเนื่องจากขาดงบประมาณ หรือชัตดาวน์ ได้ล่วงหน้าในวันที่ 19 แล้ว ในขณะนี้ ปธน.ทรัมป์ได้เข้าประชุมเพื่อหาทางยุติภาวะชัตดาวน์ร่วมกับนางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และนายชัค ชูเมอร์ ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาสหรัฐ แต่การประชุมจบลงด้วยการที่ปธน.ทรัมป์เดินออกจากที่ประชุมด้วยความโกรธ ซึ่งส่งผลให้การเจรจาไร้ความคืบหน้า ปธน.ทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่า "ผมเพิ่งออกจากการประชุมกับชัคและแนนซี เป็นการประชุมที่เสียเวลามาก โดยผมถามว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าลดข้อจำกัดบางอย่าง จะมีการอนุมัติงบประมาณการสร้างกำแพงหรือรั้วเหล็กหรือไม่ และแนนซีบอกว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย" (อินโฟเควสท์)

สภาผู้แทนฯสหรัฐไฟเขียวร่างก.บ.งบประมาณเพื่อเลี่ยงชัตดาวน์
กระทรวงคลัง แต่ไม่รวมงบสร้างกำแพง สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง 240 ต่อ 188 เสียง ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานอีกบางส่วนของรัฐบาลต้องปิดทำการ หรือภาวะชัตดาวน์ อย่างไรก็ตาม ร่างงบประมาณดังกล่าวไม่ได้บรรจุงบประมาณวงเงิน 5 พันล้านดอลลาร์สำหรับสร้างกำแพงกันชายแดนเม็กซิโกตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้อง ร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวที่ผ่านการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วนั้น ได้ถูกส่งไปยังวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมาก อย่างไรก็ตาม คาดว่าร่างกฎหมายงบประมาณฉบับนี้จะไม่ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา เมื่อพิจารณาจากจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยของนาย มิทช์ แมคคอนเนลล์ ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภา ทั้งนี้ ภาวะชัตดาวน์ได้ล่วงหน้าในวันที่ 19 แล้ว เนื่องจากทำเนียบขาวและแกนนำพรรคเดโมแครตในสภาของเกรสยังไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณสร้างกำแพงกันชายแดนเม็กซิโกวงเงินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

สหภาพการbinsสหรัฐจี้รัฐบาลยุติชัตดาวน์ ก่อนกระทบการเดินทางของผู้โดยสาร สหภาพการbinsของสหรัฐได้ออกมาเตือนถึงการรักษาความปลอดภัยในบริเวณสนามบิน หลังจากที่พนักงานควบคุมการbinsและเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในสนามบินต้องทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง เนื่องจากรัฐบาลและสภาของเกรสยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องการอนุมัติงบประมาณ จนทำให้หน่วยงานหลายแห่งต้องปิดการดำเนินงาน หรือชัตดาวน์ สหภาพการbinsเปิดเผยว่า พนักงานของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง

(TSA) ซึ่งต้องทำหน้าที่ในการตรวจรักษาความปลอดภัยในสนามบินได้ลาออกไปแล้วบางส่วน และมีอีกหลายคนที่กำลังพิจารณาว่าจะลาออก สหภาพฯ ระบุต่อไปว่า การสูญเสียพนักงานในช่วงที่บุคลากรที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพออยู่แล้ว และเราก็ไม่สามารถจ้างบุคลากรเพิ่มเติมเข้ามาทำงานได้ จะทำให้การเดินทางของผู้โดยสารได้รับผลกระทบหรืออย่างน้อยก็อาจจะมีผลล่าช้าเกิดขึ้น (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 17,000 ราย สู่ระดับ 216,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ระดับ 225,000 ราย ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ซึ่งเป็นมาตรวัดตลาดแรงงานที่ตึกว่า เนื่องจากขาดความผันผวนรายสัปดาห์ เพิ่มขึ้น 2,500 ราย สู่ระดับ 221,750 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สำหรับจำนวนชาวอเมริกันที่ยังคงขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในรอสัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่ 29 ธ.ค. มีจำนวนลดลง 28,000 ราย สู่ระดับ 1.72 ล้านราย ส่วนตัวเลขค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอสวัสดิการว่างงานอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 15,250 ราย สู่ระดับ 1.72 ล้านราย (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 122.80 จุด ขานรับประธานเฟดส่งสัญญาณชะลอขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (10 ม.ค.) ทำสถิติปิดในแดนบวกติดต่อกัน 5 วันทำการ เนื่องจากนักลงทุนขานรับถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวสามารถสกัดปัจจัยลบจากการร่วงลงอย่างหนักของหุ้นกลุ่มค้าปลีก หลังจากบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่อย่างแม็ค และโคห์ล เปิดเผยยอดขายที่ซบเซาในช่วงเทศกาลวันหยุดที่ผ่านมา ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 24,001.92 จุด เพิ่มขึ้น 122.80 จุด หรือ +0.51% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,986.07 จุด เพิ่มขึ้น 28.99 จุด หรือ +0.42% และดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,596.64 จุด เพิ่มขึ้น 11.68 จุด หรือ +0.45% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งเทียบค่าเงินหลัก หลังถ้อยแถลง"พาวเวล"หนุนนลท.แห่งซื้อเงินดอลลาร์ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (10 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกมาเตือนว่า ความยืดหยุ่นของสถานการณ์ชัตดาวน์อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 108.42 เยน จากระดับ 108.26 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9842

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ฟรังค์ จากระดับ 0.9750 ฟรังค์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3227 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3221 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1499 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1544 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.2744 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2794 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 0.7182 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7180 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวก 23 เซนต์ รับข่าวลดการผลิต, ป.ท. เพดส่งสัญญาณชะลอขึ้นดอกเบี้ยสัญญา น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 9 เมื่อคืนนี้ (10 ม.ค.) ทำสถิติปิดในแดนบวกยาวนานที่สุดในรอบ 9 ปี หลังจากข่าวดีอาระเบียประกาศแผนการปรับลดการผลิตน้ำมันในเดือนม.ค. และก.พ. นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการที่นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 23 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 52.59 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึ้น 24 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 61.68 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นหลังจากนายคาเลิด อัล-ฟาฮี รัฐมนตรีพลังงานของซาอุดีอาระเบียประกาศว่า ซาอุดีอาระเบียจะปรับลดการผลิตน้ำมันในเดือนม.ค. ลงสู่ระดับ 7.2 ล้านบาร์เรล/วัน จากระดับ 8 ล้านบาร์เรล/วัน และจะปรับลดการผลิตน้ำมันในเดือนก.พ. ลงอีก 100,000 บาร์เรล/วัน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดลบ \$4.6 เหตุดอลลาร์แข็ง, น.ท. ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังตลาดหุ้นพุ่ง สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ (10 ม.ค.) โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ นอกจากนี้ การพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดหุ้นสหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 4.60 ดอลลาร์ หรือ 0.4% ปิดที่ 1,287.40 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 9.20 เซนต์ หรือ 0.58% ปิดที่ 15.643 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

"ฟอร์ด" ประกาศปลดพนักงานหลายพันตำแหน่งในยุโรป ขณะทำการปรับโครงสร้าง บริษัทฟอร์ด มอเตอร์ ผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐ ประกาศแผนปรับโครงสร้างในสหราชอาณาจักร และยุโรป ซึ่งจะส่งผลให้มีการปลดพนักงานจำนวนหลายพันตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ฟอร์ดยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนพนักงานที่จะถูกปลดออกเนื่องจากบริษัทกำลังเจรจากับสหภาพแรงงาน ซึ่งการหารือดังกล่าวยังรวมถึงมาตรการในการปรับลดค่าใช้จ่าย, การเน้นการผลิตรถยนต์

ในรุ่นที่สามารถทำกำไร และการถอนตัวจากตลาดที่มีกำไรน้อย นอกจากนี้ ฟอร์ดจะให้ความสำคัญมากขึ้นต่อการผลิตรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้า ฟอร์ดคาดหวังว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะทำให้บริษัทมีกำไร 6% จากการดำเนินงานในยุโรป (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก หลังหุ้นค่าปลีกฟื้นตัวรับผลประกอบการ "เทสโก้" ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อคืนนี้ (10 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการดีดตัวของหุ้นกลุ่มค้าปลีก หลังจากเทสโก้เปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มรถยนต์ร่วงลงหลังจากบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น จาคัวร์ แลนด์ โรเวอร์ และฟอร์ด มอเตอร์ ประกาศลดจำนวนพนักงานตามแผนลดการใช้จ่าย ขณะที่หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ร่วงลงจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน หลังจากทางการจีนเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตขยายตัวเพียงเล็กน้อยในเดือนธ.ค. ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.34% ปิดที่ 348.88 จุด ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,942.87 จุด เพิ่มขึ้น 36.24 จุด หรือ +0.52% ขณะที่ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 10,921.59 จุด เพิ่มขึ้น 28.27 จุด หรือ +0.26% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 4,805.66 จุด ลดลง 7.91 จุด หรือ -0.16% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

"อาเบะ" วอน "เมย์" หลีกเลี้ยงสถานการณ์ Brexit โดยไร้ข้อตกลง นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ทำการหารือกับนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ที่กรุงลอนดอนในวันนี้ ในระหว่างการเดินทางเยือนอังกฤษ โดยนายอาเบะได้เรียกร้องให้นางเมย์หลีกเลี้ยงสถานการณ์การแยกตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยไม่มีการทำข้อตกลง นายอาเบะแจ้งต่อนางเมย์ให้ทางลดผลกระทบจากปัจจัย Brexit ที่อาจมีต่อเศรษฐกิจโลก และบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในยุโรป นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองยังได้เห็นพ้องกันในการกระชับความร่วมมือในด้านความมั่นคง และด้านกลาโหม หลังการเดินทางเยือนอังกฤษวันนี้ นายอาเบะจะเดินทางต่อไปยังเนเธอร์แลนด์ ก่อนที่จะกลับญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ (อินโฟเควสท์)

ผู้แทนการค้าญี่ปุ่น สหรัฐ อียู เห็นพ้องควบคุมเงินอุดหนุนภาคอุตสาหกรรม พุ่งเป้าจีน ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (EU) เห็นพ้องที่จะเร่งดำเนินการเพื่อควบคุมการให้เงินอุดหนุนในภาคอุตสาหกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดำเนินการภายใต้แรงกดดัน โดยพุ่งเป้าอย่างชัดเจนไปที่นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ไม่เกี่ยวกับระบบตลาดของจีน รัฐมนตรีจากทั้งสามฝ่ายออกแถลงการณ์การร่วมหลังเสร็จสิ้นการประชุมที่กรุงวอชิงตันของสหรัฐว่า ที่ประชุมได้สั่งให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องสรุปผลเรื่องการให้เงินอุดหนุนในภาคอุตสาหกรรมออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้แล้วเสร็จภายในช่วง

ฤดูใบไม้ผลิ เพื่อให้ประเทศเศรษฐกิจรายใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวนี้ นอกจากนี้ แผลงการณ์ยังระบุอีกว่า รัฐมนตรีทั้งสามรายได้ให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กับการถ่ายเทเทคโนโลยีที่ดำเนินการไปเพราะถูกบีบบังคับ ผ่านการควบคุมการส่งออก, ปรับปรุงกฎระเบียบใหม่ และตรวจสอบการลงทุน ภายใต้วัตถุประสงค์เรื่องความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ การประชุมระดับทวิภาคีในครั้งนี้ มีนายโรเบิร์ต โลทีไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ และนางเซซิลีเย มัลมีสตรอม หัวหน้าคณะกรรมาธิการการค้าของ EU เข้าร่วมการประชุมด้วย (อินโฟเควสท์)

ผลสำรวจเผยบริษัทญี่ปุ่นที่เวียดนามนำลงทุนมากที่สุดในเอเชียไทยติดอันดับ 4 ผลสำรวจที่จัดทำขึ้นโดยเอ็นเอ็นเอ ระบุว่า บริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินกิจการในเอเชียเล็งเห็นว่า เวียดนามเป็นจุดหมายด้านการลงทุนที่น่าดึงดูดใจที่สุด อันเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงของประเทศ รวมถึงสถานะอันแข็งแกร่งในฐานะศูนย์กลางการผลิตและตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ ส่วนไทยได้รับความนิยมเป็นอันดับ 4 จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 630 คนที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และออสเตรเลีย พบว่า 35.7% ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเวียดนามเป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มสดใส สูงกว่าอันดับสองอย่างอินเดีย ที่ระดับ 17.8% "เมื่อเราวางรากฐานในเวียดนาม เราจะสามารถขยายการค้าเงินงานของเราออกสู่กัมพูชา ลาว และเมียนมาได้" เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นรายหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมนอกภาคการผลิต กล่าว สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า จากการสำรวจที่จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.-9 ธ.ค. 2561 ศักยภาพการเติบโตในระดับสูงของอินเดียยังคงดึงดูดนักลงทุนญี่ปุ่น ส่วนไทยติดอันดับแหล่งนำลงทุนเป็นอันดับ 4 ด้วยคะแนน 7.3% โดยนักลงทุนที่ชื่นชอบประเทศไทยระบุถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่น่าโดยภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ และไทยมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการเริ่มโมเดลธุรกิจใหม่ๆ นอกจากนี้ อินโดนีเซียได้รับความสนใจจากนักลงทุนญี่ปุ่นเป็นอันดับ 5 โดยได้คะแนน 6.7% ส่วนเมียนมาตามมาที่อันดับ 6 โดยมีคะแนน 6.5% ลดลงจาก 8.7% ในปีก่อนหน้านี้ โดยได้รับผลกระทบจากวิกฤตผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดร่วง 263.26 จุดจากแรงขายทำกำไร, วิดตเงินเยนแข็งจุดผลประกอบการ ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงในเมื่อวานนี้ เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไร หลังจากตลาดดิ่งลงอย่างหนักในช่วงก่อนหน้านี้ รวมทั้งความวิตกกังวลที่ว่าค่าของเงินเยนจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดร่วงลง 263.26 จุด หรือ 1.29% แต่ที่ 20,163.80 จุด (อินโฟเควสท์)

จีน

กระทรวงพาณิชย์จีนเผยเจรจาการค้ากับสหรัฐฯช่วยปูพื้นฐานสู่การค้าคลี่คลายข้อพิพาท กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า การเจรจากับสหรัฐฯนั้น ช่วยปูพื้นฐานสำหรับการคลี่คลายข้อพิพาทด้านการค้าที่สร้างความเสียหายให้กับทั้ง 2 ประเทศ ภายหลังจากที่ผู้แทนทั้ง 2 ประเทศได้ประชุมร่วมกันเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-9 ม.ค.ที่ผ่านมา ทางด้านสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) เปิดเผยในเมื่อวานนี้ว่า จีนได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะซื้อสินค้าจำนวนมากจากสหรัฐฯ ทั้งในด้านการเกษตร พลังงาน รวมทั้งสินค้าในภาคการผลิตและบริการ ซึ่งทาง USTR จะหามาตรการเพื่อทำให้มั่นใจว่า จีนจะดำเนินการตามที่ได้สัญญาไว้จริง กระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่า การเจรจาต่อรองที่จัดขึ้นนั้นเป็นไปอย่างครอบคลุม ลงลึก และยังคงในรายละเอียด อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีการระบุว่า จีนและสหรัฐฯจะประชุมร่วมกันเพื่อเจรจาต่อรองเพิ่มเติมอีกเมื่อใด (อินโฟเควสท์)

ผู้บริหารเวสต์แบงก์ชี้เศรษฐกิจจีนปี 2561 - 2562 แข็งแกร่งมาก ผู้บริหารจากธนาคารโลกหรือเวสต์แบงก์มองว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปี 2561 และแนวโน้มของปี 2562 อยู่ในระดับที่ "แข็งแกร่งมาก" นางฟรานซิสกา ออห์นซอร์จ ผู้จัดการฝ่าย Development Prospects Group ของธนาคารโลก กล่าวว่า "เราคาดว่า การเติบโตจะชะลอลงและได้มีการปรับคาดการณ์ลงเล็กน้อย" นางออห์นซอร์จให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัวในงานแถลงข่าวที่ลอนดอนว่า "การปรับคาดการณ์ลงนั้น ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบมาจากความตึงเครียดทางการค้า ซึ่งมีทำที่ว่าจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในจีน" นางออห์นซอร์จกล่าวว่า "แต่แน่นอนว่า บรรดาผู้ออกนโยบายได้ใช้มาตรการกระตุ้นนโยบาย ซึ่งค่อนข้างได้ผล และพวกเขาสามารถจัดการให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมาก" (อินโฟเควสท์)

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี CPI เดือนธ.ค. ขยายตัวเพียง 1.9% ชะลอลงจากเดือนพ.ย. สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญ ขยายตัว 1.9% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการขยายตัวในอัตราต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. 2561 และชะลอลงจากเดือนพ.ย. ที่มีการขยายตัว 2.2% รายงานของ NBS ระบุว่า ราคาอาหารในเดือนธ.ค. ปรับตัวขึ้น 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี และมีส่วนช่วยหนุนการขยายตัวของดัชนี CPI โดยรวมในสัดส่วน 0.48% ราคาสินค้าและบริการทางการแพทย์ ปรับตัวขึ้น 2.5% เทียบรายปี ขณะที่ราคาทางการศึกษา วัฒนธรรม และสันทนาการ ปรับตัวขึ้น 2.3% ส่วนราคาที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ปรับตัวขึ้น 2.2% สำหรับราคาน้ำมันในเดือนธ.ค.ชะลอลง โดยราคาน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลลดลง 0.5% และ 0.3% ตามลำดับเมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งชะลอลงจากเดือนพ.ย. ที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.8% และน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.2% (อินโฟเควสท์)

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

จีนเผยยอดขายรถยนต์ปี 61 ปรับตัวลง 5.8% จากผลกระทบสงครามการค้า สมาคมรถยนต์จีนส่วนบุคคลของจีน เปิดเผยว่า ยอดซื้อรถยนต์ของชาวจีนในปี 2561 ปรับตัวลดลง เนื่องจากความตึงเครียดด้านการค้าและเศรษฐกิจที่อ่อนแอได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายที่ปรับตัวลงเป็นครั้งแรกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา CCTV รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสมาคมฯว่า ยอดขายรถยนต์ในปี 2561 ร่วงลง 5.8% และที่ระดับ 22.4 ล้านคัน นับเป็นยอดขายที่ปรับตัวลงครั้งแรกในช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา จีนถือเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกหลายรายต้องพึ่งพายอดขายที่เติบโตขึ้นจากกลุ่มผู้ซื้อชาวจีนที่เป็นชนชั้นกลาง (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 9.24 จุด เหตุวิตกเงินเฟ้อชะลอตัว ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเมื่อวานนี้อ่อนตัวลง เนื่องจากความกังวลภายหลังจากราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญของจีน ขยายตัวในอัตราที่ชะลอ

ตัวลง สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตอ่อนตัวลง 9.24 จุด หรือ 0.36% ปิดที่ 2,535.10 จุด (อินโฟเควสท์)

เอเชียและอื่นๆ

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วงกว่า 100 จุด ขณะซื้อขายผันผวน หลังบวก 4 วันติด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 100 จุดในเมื่อวานนี้ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน หลังจากติดตัวขึ้น 4 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 36,106.50 จุด ลดลง 106.41 จุด หรือ 0.29% หุ้นกลุ่มธนาคารดึงลงนำตลาดเมื่อวานนี้ (อินโฟเควสท์)

ไทย

ผู้ว่า ธปท. ย้ำไม่กังวลเงินเฟ้อปีนี้หากหลุดกรอบล่าง เหตุประชาชนยังจับจ่ายใช้สอยเป็นปกติ-เศรษฐกิจโตตามศักยภาพ นายวิโรท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ธปท. ไม่กังวลว่าอัตราเงินเฟ้อในปีนี้อาจจะหลุดกรอบล่างของตัวเลขคาดการณ์ที่ 1-4% เนื่องจากประชาชนยังคงจับจ่ายใช้สอยเป็นปกติ และเศรษฐกิจไทยยังเติบโตสอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมระบุว่า ธปท. มีเครื่องมือดูแลเศรษฐกิจหากสถานการณ์ในประเทศไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่าการที่อัตราเงินเฟ้อของไทยอยู่ในระดับต่ำที่ประมาณ 1% แต่คนยังมองว่าของไม่ถูก โดยปัจจัยที่ถ่วงน้ำหนักให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำอยู่ที่สินค้าเทคโนโลยีค่อนข้างมาก เช่น โทรศัพท์มือถือ ทีวีจอแบน ซึ่งแม้สินค้าเหล่านี้จะไม่ใช้สินค้าที่ประชาชนจับจ่ายใช้สอยทุกวัน แต่ก็อยู่ในตะกร้าที่ต้องนำมาคำนวณเงินเฟ้อเช่นกัน แม้อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือต่ำกว่ากรอบล่างของเป้าหมายนโยบายการเงิน แต่ก็ยังไม่น่ากังวล เพราะตราบดที่เศรษฐกิจยังสามารถขยายตัวได้ การบริโภค การจ้างงาน การลงทุนยังขยายตัว ไม่ได้มีสัญญาณว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำกว่าปกตินี้จะทำให้พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนไปจนทำให้ชะลอการจับจ่ายใช้สอย โดยอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำส่วนหนึ่งมาจากราคาลงในในตลาดโลก ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (อินโฟเควสท์)

สคร.เผยไตรมาสแรกปีงบประมาณ 62 รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ 65,513 ลบ. สูงกว่าเป้า 26% นายประภาส คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส

แรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค.61) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน จำนวน 65,513 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการจำนวน 13,570 ล้านบาท หรือ 26% ของเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ตามเอกสารงบประมาณประจำปี ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2562 โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ 1.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รายได้ที่นำส่ง 12,924 ล้านบาท 2.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รายได้ที่นำส่ง 12,219 ล้านบาท 3.บมจ. ปตท. (PTT) รายได้ที่นำส่ง 11,679 ล้านบาท 4.ธนาคารออมสิน รายได้ที่นำส่ง 9,270 ล้านบาท และ 5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รายได้ที่นำส่ง 6,903 ล้านบาท รวม 5 อันดับแรก 52,995 ล้านบาท คิดเป็น 81% ของเงินนำส่งรายได้สะสมของรัฐวิสาหกิจทั้งหมด ซึ่งอยู่ที่ 65,513 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

พาณิชย์ ไม่ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการปกป้องเหล็กแผ่นรีดร้อนรอบ 3 หน่วยงานอุตสาหกรรมอื่น นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง (คปป.) เมื่อวันที่ 7 ม.ค.62 พิจารณาคำร้องขอของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเหล็กที่ขอให้เปิดการทบทวนขยายเวลาการใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเชื้ออื่นๆ ชนิดเป็นมันและไม่เป็นมันที่เพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 3 หลังจากที่ได้ใช้มาตรการครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.56-26 ก.พ.59 และได้ต่ออายุครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.59 และจะครบอายุการใช้มาตรการวันที่ 26 ก.พ.62 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องดังกล่าวออกไปอีก เพราะมีผลการไต่สวนออกมาชัดเจนว่าปริมาณการนำเข้า

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ของสินค้าที่ถูกไต่สวนมีแนวโน้มลดลง ส่วนแบ่งตลาดสินค้านำเข้าลดลง ขณะที่อุตสาหกรรมภายในประเทศมียอดขายและการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในปี 60 และปี 61 ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก ส่วนผลกระทบจากสินค้านำเข้า พบว่ามีผลการขาดทุนลดลง และมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น (อินโฟเควสท์)

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ ชี้มาตรการภาครัฐที่ต่อเนื่องจากปีก่อนมีบทบาทสำคัญต่อรายได้เกษตรกรในปี 62 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของไทยในปี 2562 อาจจะยังคงถูกกดดัน โดยมีสาเหตุสำคัญจากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้คาดว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรในช่วงต้นปี และแรงกดดันจากความต้องการจากจีนที่ชะลอลง ทำให้ราคาสินค้าเกษตรน่าจะหดตัว 0.2-0.6% (YoY) ส่งผลให้รายได้เกษตรกรในปี 2562 อาจหดตัว 0.4-0.8% (YoY) จากที่ขยายตัว 0.2% ในปี 2561 สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐในระยะสั้นในปี 2562 อาจต้องอาศัยความต่อเนื่องของการดำเนินงานด้านนโยบายที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปีก่อน ทั้งมาตรการด้านการเกษตรโดยตรงในรายการพืชเกษตรหลัก ตลอดจนเงินของมาตรการที่ช่วยด้านรายได้เกษตรกร ที่อาจเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพของเกษตรกร (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 2.87 จุด แกว่งไซด์เวย์ตามภูมิภาค
รอดูปัจจัยภายนอกประเทศ ,ข่าว DTAC ทำสัญญาระงับข้อพิพาททสท.กดดันตลาด SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,587.63 จุด ลดลง 2.87 จุด (-0.18%) มูลค่าการซื้อขาย 53,524.26 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้แกว่งไซด์เวย์เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค โดยช่วงเช้าปรับตัวขึ้นแต่ยังไม่ฟื้น 1,600 จุด ก่อนปรับตัวลงในช่วงบ่าย จากปัจจัยต่างประเทศที่ยังต้องติดตามดูต่อ และข่าวเฉพาะตัวของ DTAC ทำให้หุ้นกลุ่มสื่อสารปรับตัวลงกดดันตลาดในภาพรวม วันนี้คาดว่าตลาดน่าจะยังแกว่งไซด์เวย์ พร้อมให้แนวรับ 1,575 จุด แนวต้าน 1,600 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,587.63 จุด ลดลง 2.87 จุด (-0.18%) มูลค่าการซื้อขาย 53,524.26 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นเมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นไทยแกว่งไซด์เวย์เช่นเดียวกับตลาดภูมิภาค โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,599.10 จุด และแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,579.20 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้ เพิ่มขึ้น 428 หลักทรัพย์ ลดลง 779 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 459 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: เมื่อวานนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 107,508 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุป

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำเมื่อวานนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 107,508 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 29,100 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศซื้อสุทธิ 2,248 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 2,312 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.17% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.03% ภาพรวมของตลาดในเมื่อวานนี้ Yield Curve แกว่งตัวในตราสารระยะยาวประมาณ 1-3 bps. ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ NET OUTFLOW 2,312 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 2,312 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 902 ล้านบาท (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 31.92/93 แนวโน้มยังแข็งค่า หลังเฟดส่งสัญญาณชะลอขึ้นดอกเบี้ย มองกรอบวันนี้ 31.85-32.00 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 31.92/93 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าเล็กน้อยจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 31.95/97 บาท/ดอลลาร์เงินบาทเมื่อวานนี้ยังเคลื่อนไหวไม่มากนัก แต่แนวโน้มยังมีโอกาสจะแข็งค่าต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเจรจาพูดคุยกันระหว่างสหรัฐฯและจีนออกมาค่อนข้างดี จึงทำให้นักลงทุนออกจาก safe heaven ไปถือสินทรัพย์อื่น นอกจากนี้ในรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ล่าสุดออกมาว่าสามารถอดทนต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ และก่อนที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบ จะพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน "โทนล่าสุดของเฟดที่ออกมา เหมือนว่าในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปีนี้ อาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไว้ก่อน รอดูแนวโน้มเศรษฐกิจโลกด้วย เพราะหลายหน่วยงานก็มีการปรับตัวเลขลดลง trend เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะตลาดหมี" นักบริหารเงินระบุ นักบริหารเงิน คาดว่าวันนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.85 - 32.00 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนพ.ย. ญี่ปุ่น
- ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ย. ญี่ปุ่น
- อัตราเงินเฟ้อเดือนธ.ค. สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday		7			
US	ISM Non-Manufacturing Index	Dec	57.6	58.5	60.7
EU	Retail Sales MoM	Nov	0.6%	0.2%	0.3%
	Retail Sales YoY	Nov	1.1%	0.4%	1.7%
JP	Monetary Base YoY	Dec	4.8%	5.8%	6.1%
	Monetary Base End of period	Dec	¥504.2t	¥505.8t	¥501.6t
	Nikkei Japan PMI Services	Dec	51	--	52.3
	Vehicle Sales YoY	Dec	-4.4%	--	8.3%
CH	Foreign Reserves	Dec	\$3072.71b	\$3071.73b	\$3061.70b

Tuesday		8			
EU	Consumer Confidence	Dec F	-6.2	-6.2	-6.2
	Economic Confidence	Dec	107.3	108.2	109.5
	Industrial Confidence	Dec	1.1	3.0	3.4
JP	Consumer Confidence Index	Dec	42.7	42.8	42.9

Wednesday		9			
EU	Unemployment Rate	Nov	7.9%	8.1%	8.1%

Thursday		10			
US	FOMC Meeting Minutes	19-Dec	--	--	--
	Initial Jobless Claims	5-Jan	216k	226k	231k
	Continuing Claims	29-Dec	1722k	1740k	1740k
JP	Official Reserve Assets	Dec	\$1271.0b	--	\$1258.3b
	Japan Buying Foreign Bonds	4-Jan	-¥1004.3b	--	-¥312.2b
	Foreign Buying Japan Bonds	4-Jan	¥72.4b	--	-¥2205.0b
	Foreign Buying Japan Stocks	4-Jan	-¥248.5b	--	-¥496.4b
	Leading Index Cl	Nov P	99.3	99.6	99.6
	Coincident Index	Nov P	103	103	104.9
CH	CPI YoY	Dec	1.9%	2.1%	2.2%
	PPI YoY	Dec	0.9%	1.6%	2.7%

Friday		11			
US	CPI MoM	Dec	--	-0.1%	0.0%
	CPI Ex Food and Energy MoM	Dec	--	0.2%	0.2%
	CPI YoY	Dec	--	1.9%	2.2%
	CPI Ex Food and Energy YoY	Dec	--	2.2%	2.2%
JP	Household Spending YoY	Nov	-0.6%	-0.1%	-0.3%
	BoP Current Account Balance	Nov P	¥757.2b	¥566.3b	¥1309.9b
	Trade Balance BoP Basis	Nov P	-¥559.1b	-¥612.6b	-¥321.7b
	BoP Current Account Adjusted	Nov P	¥1438.7b	¥1124.3b	¥1211.3b
CH	Foreign Direct Investment YoY CNY	Dec	--	--	-0.263
TH	Forward Contracts	4-Jan	--	--	\$33.7b
	Foreign Reserves	4-Jan	--	--	\$205.0b

As of 11-Jan-19

Thai Stock Market	10-Jan-19	Chg	%Chg.
SET	1,587.63	-2.87	-0.18%
SET50	1,063.19	-1.63	-0.15%
SET100	2,333.95	-4.18	-0.18%
MAI	356.82	-2.07	-0.58%
Institution Net Position	-2,023.50		
Proprietary Net Position	632.59		
Foreign Net Position	902.47		
Individual Net Position	-2,023.50		
Total Trading Value	39,812.16		

Major Indices	10-Jan-19	Chg	%Chg.
Dow Jones	24,001.92	+122.80	+0.51%
S&P 500	2,596.64	+11.68	+0.45%
Nasdaq	6,986.07	+28.99	+0.42%
STOXX Europe 50	3,058.00	-5.00	-0.16%
FTSE 100	6,942.87	+36.24	+0.52%
DAX	10,921.59	+28.27	+0.26%
Nikkei 225	20,163.80	-263.26	-1.29%
Shanghai Composite	2,535.10	-9.25	-0.36%
Hang Seng	26,521.43	+59.11	+0.22%
KOSPI	2,063.28	-1.43	-0.07%
BES Sensex	36,106.50	-106.41	-0.29%
Jakarta Composite	6,328.71	+56.47	+0.90%
Philippines Composite	7,930.24	-54.99	-0.69%
Ho Chi Minh	898.30	+1.31	+0.15%

Crude Commodities	10-Jan-19	Chg	%Chg.
WTI (\$/bl)	52.28	+0.15	+0.29%
Dubai (\$/bl)	59.09	+2.22	+3.90%
Brent (\$/bl)	61.27	-0.07	-0.11%
NYMEX (\$/bl)	52.59	+0.23	+0.44%
COMEX Gold	1,288.30	-1.00	-0.08%
Batic Dry Index	1,189.00	-49.00	-3.96%

Exchange Rate	10-Jan-19	9-Jan-19	%Chg.
USD/THB	31.92	31.94	-0.06%
EUR/USD	1.1498	1.1543	-0.39%
USD/JPY	108.38	108.16	+0.21%
GBP/USD	1.2750	1.2790	-0.31%
USD/CHY	6.7875	6.8170	-0.43%
USD/KRW	1,116.90	1,117.53	-0.06%
Dollar Index	95.551	95.141	+0.43%

Thai Bond Market	10-Jan-19	9-Jan-19	%Chg.			
Total Return Index	278.40	278.36	+0.01%			
Outright/ Cash Trading	107,507.80	65,213.66	+64.85%			
Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
10-Jan-19	1.4677	1.5402	1.6757	1.7435	1.7752	1.8453
Change (bps)	-0.62	-0.95	-0.19	-0.34	-1.17	-2.95
	5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
	2.1654	2.3858	2.5521	3.0107	3.2067	3.4049
	-3.04	-0.36	-0.84	+2.01	+2.37	+0.03

US Bond Market	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
Bond Yield	2.43	2.56	2.54	2.56	2.74	3.06
10-Jan-19	2.43	2.56	2.54	2.56	2.74	3.06
Change (bps)	-2.00	+0.00	+0.00	-1.00	+0.00	+3.00

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ("บริษัท") ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดการณ์ รวมทั้งการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดที่ได้รับมา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชี้ชวนให้ลงทุน และจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด บริษัทไม่ต้องการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้